
Hverfisráð Grafarvogs 
 
Ár 2017, þriðjudaginn 11. apríl var haldinn 138. fundur hverfisráðs Grafarvogs. 
Fundurinn var haldinn í Miðgarði, þjónustumiðstöð Grafarvogs og Kjalarness og hófst 
fundurinn kl. 17.00. Viðstödd voru Sigurður Hólm Gunnarsson, formaður, 
Guðbrandur Guðmundsson, Björn Jón Bragason. Einnig sátu fundinn Trausti 
Harðarson áheyrnarfulltrúi Framsóknar og flugvallarvina, Stefán Garðarsson 
áheyrnarfulltrúi íbúasamtaka Bryggjuhverfis,  Ingibjörg Sigurþórsdóttir, 
framkvæmdastjóri Miðgarðs sem ritaði fundargerð. 

 
Þetta gerðist: 

 
1. Fram fer umræða um opinn íbúafund. Ákveðið að hafa næsta opna fund um 

málefni Bryggjuhverfis. Stefnt að september. 
 
2. Lögð fram útskrift úr gerðarbók umhverfis- og skipulagssviðs, dags 22. 

febrúar 2017, varðandi deiliskipulag við Gylfaflöt 6-8 og 10-12. 
 
3. Lagt fram bréf frá íþrótta- og tómstundasviði, dags. 10. apríl 2017, varðandi 

ástand Grafarvogslaugar. 
 

Hverfisráð Grafarvogs leggur fram svohljóðandi bókun: 
 
Hverfisráði Grafarvogs hefur borist svar Íþrótta- og tómstundaráðs vegna 
fyrirspurnar fulltrúa Framsóknar- og flugvallarvina varðandi vandræði 
með hitastýringu á bæði útisundlaugum og innisundlaug í Grafarvogi. Á 
svarinu má ljóst vera að stjórnkerfi laugarinnar er komið á tíma og 
þarfnast endurnýjunar. Hverfisráð leggur mikla áherslu á að brugðist verið 
skjótt við þannig að upplifun íbúa hverfisins af heimsókn í laugina verði 
ánægjuleg og að börnin í hverfinu fái eðlilega sundkennslu  en misbrestur 
var á að yngstu börnin fengju hana nú í vetur. Hitasveiflur lauganna geta 
skapað hættu sem bregðast þarf við. 

 
Fundi slitið kl. 17.55 

 
Sigurður Hólm Gunnarsson 

 
Guðbrandur Guðmundsson Björn Jón Bragason 


